

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2011

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC LIỆU PHÁP PHẢN XẠ THẦN KINH LÊ THỊ THU CÚC

Hội nghị tổ chức vào ngày 18/9/2011 tại Câu lạc bộ Thăng Long – Hà Nội do bà Lê Thị Thu Cúc viết kiều từ Mỹ trình bày.

Chủ tọa hội nghị: GS.TS.BS Dương Xuân Đạm – Phó chủ tịch Hội

Hội nghị vinh dự đón đồng chí Vũ Oanh-Chủ tịch Hội GDCSSKCDVN và gần 100 nhà khoa học là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, cán bộ, lãnh đạo Hội tham dự.

Tài liệu nội dung hội nghị là tập “ Lê Thị Thu Cúc – Liệu pháp phản xạ thần kinh năm 2010” của tác giả Lê Thị Thu Cúc gửi đến tất cả thành viên dự hội nghị.

Hội nghị đã trực tiếp nghe bà Lê Thị Thu Cúc trình bày tóm tắt quá trình hình thành, phát triển phương pháp phản xạ thần kinh 24 năm qua ở Việt Nam và ở Mỹ (xem tài liệu). Đặc biệt kết quả điều trị và phục hồi nhiều trường hợp bệnh nặng và tàn tật như hôn mê, sa sút trí tuệ Alzheimer, bại não (CP), Xơ hóa não (MS), liệt, Parkinson, mắt, nói ...

Qua trao đổi hội nghị có một số nhận xét:

1. Liệu pháp phản xạ thần kinh ra đời từ lâu, phương pháp của bà Cúc là một sáng tạo và phát triển dựa trên cơ sở thần kinh học hiện đại “con người là một khối thống nhất toàn vẹn dưới sự chỉ huy của thần kinh cao cấp-Vỏ não”. Bằng hoạt động phản xạ tạo nên các đáp ứng tương ứng để kích thích, điều chỉnh, cân bằng chức năng giúp cơ thể từng bước khôi phục lại sự thống nhất toàn vẹn. Tác giả chọn tác nhân kích thích bằng lực cơ học (xoa bóp bằng tay, dụng cụ đơn giản) kết hợp lời nói và thái độ giao tiếp, để phổ cập ở cộng đồng và tăng hiệu quả. Chọn vùng tác động (không phải điểm) là nơi tập trung nhiều thụ cảm thể, theo phân bố thần kinh. mà vùng phản xạ thông thường tác động theo lộ trình dây thần kinh, tuần hoàn máu và bạch huyết, đặc biệt 12 đôi dây thần kinh sọ não, đích đến là tuỷ sống, não, vỏ não, hạch nội tiết. Mục tiêu là đạt đáp ứng dương tính mong muốn.
2. Liều độ được xác định bằng ngưỡng kích thích, thời gian tác động, số lần... rất dễ điều chỉnh hợp lý và an toàn.

3. Qua nhận xét của một số tổ chức, nhà khoa học, bệnh nhân (khách quan) ở Việt Nam và Mỹ đạt kết quả khả quan, có trường hợp được coi là “kỳ lạ”.
4. Tác giả đã tự nguyện truyền thụ và đào tạo được nhiều người biết thực hiện liệu pháp phản xạ thần kinh tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng, trong các hoạt động xã hội từ thiện rất được hoan nghênh.

Kết luận:

Liệu pháp phản xạ thần kinh Lê Thị Thu Cúc là khoa học, sáng tạo, an toàn, có hiệu quả rõ ràng trên thực hành, không những tác dụng nâng cao sức khoẻ chữa bệnh và còn phục hồi chức năng đối với người tàn tật, đơn giản dễ phổ cập, có tính nhân đạo và kinh tế.

Kiến nghị:

Phổ biến và triển khai sử dụng Liệu pháp phản xạ thần kinh Lê Thị Thu Cúc rộng rãi trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

TM/ HỘI GDCSSKCD VIỆT NAM

Chủ tịch

Chủ tọa hội nghị



GS.TS.BS DƯƠNG XUÂN ĐẠM